
 

 

  

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ 4/2558 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน  2558  เวลา  08.45  น. 

ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ
............................................................................... 

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ์  รองเลขาธิการ ส.ป.ก.   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายบพิตร อมราภิบาล  ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ   คณะกรรมการ 
3. นางสาวสุรางค์  ผลประเสริฐ  ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน   คณะกรรมการ 
     ผู้แทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
4. นายเอนก  ธ ารงมาศ   ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท่ีดิน   คณะกรรมการ 
5. นางดารณี  ชนะชนม์   ผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิรูปท่ีดิน   คณะกรรมการ 
6. นางบุญธิชา  ชมช่ืน   ผู้เช่ียวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ 
     การใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
7. นางพิไลพรรณ  แก้วศรีนวล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการ 
  ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง   
8. นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการ 
  ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุน    
9. นายวิโรจน์  ปัญญาวชิร  นายช่างส ารวจอาวุโส    คณะกรรมการ 

ผู้แทนผู้อ านวยการส านักจัดการแผนท่ีและสารบบ 
10. นางสาวพอใจ  คล้ายสวน  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการ 
     ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
11. นางสาววราภรณ์  เอ็มประยูร  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ   คณะกรรมการ
     ผู้แทนผู้อ านวยการส านักจัดการปฏิรูปท่ีดิน 
  
12. นางสาววิไลลักษณ์  เพชรล้อม ผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน  คณะกรรมการ 
        และเลขานุการ 
13. นางอาทิตยา  พองพรหม  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการ 
              และผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางวันเพ็ญ  จิรทรัพย์เจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะกรรมการ 
              และผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายศักดิ์ชาย  แก้วศรีนวล  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.   ติดราชการ 
2. นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี   ติดราชการ 
3. นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ  ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารเงิน   ติดราชการ 
     กองทุนการปฏิรูปท่ีดิน     
4. นายสมศัณธ์  รุ่งเพ็ชรวงศ์  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน  ติดราชการ 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายเกียรติยศ  ทรงสง่า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2) นางสาวกานดา ศากยะโรจน์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
3) นางสาวสุดารินทร์  รอดมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4) นางสมศรี  ด ารงค์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5) นางสาวสุภัค  แก้ววารี นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
6) นายพชร  แสนหล้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
7) นางสาวดวงพร อุปรไมยมาศ นักวิชาการแผนท่ีภายถ่ายปฏิบัติการ 
8) นายปฐมโชค  ฮุยเคียน นักวิชาการแผนท่ีภายถ่ายปฏิบัติการ 
9) นายสุพจน์  สุขสิทธิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
10) นางสุดา  มาลากุล ณ อยุธยา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
11) นางสาวเกยูร เม่าทอง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12) นายธิติพันธ์  ศรีภมร เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
13) นายทรงวุฒิ  ม่วงเจริญ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
14) นายจตุพร  แสงแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ 
15) นายสุทธิจักษ์  ทรัพย์ดลิก พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16) นางสาวอัญชลี  มณีสร้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เร่ิมประชุมเวลา 08.45 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งท่ี 4/2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ   
  ครั้งท่ี  3/2558  วันพฤหัสบดีท่ี  12  มีนาคม  2558 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
 - ไม่มี- 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

เร่ืองที่ 4.1  ผลงานวิชาการ จ านวน 2 เร่ือง 
 (1) การจัดการความรู้โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
  ด้านเมล็ดพันธุ์ 

 โดย  นางบุญธิชา    ชมชื่น นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ 
 ส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน   
 นางสาวสุภัค   แก้ววารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
 นายพชร แสนหล้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

 กองประสานงานโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ 
/วัตุประสงค์... 
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 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนาต้นแบบแม่ข่าย 
  2. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของเกษตรกร ท้ังท่ีไปประยุกต์ใช้กับแปลงนาของตัวเองและการ
ถ่ายทอดขยายผลในชุมชน 

 3. เพื่อศึกษาความรู้การจัดการด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. ได้รับทราบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะของกิจกรรมโรงเรียนชาวนาต้นแบบ
ท่ีเหมาะสมในการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับเกษตรกร 
            2.  ได้ชุดข้อมูลองค์ความรู้ระบบการผลิตข้าวพันธุ์พื้นบ้าน ส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป 

  ขอบเขตการวิจัย 
  1.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ขอบเขตด้านประชากร เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมท่ีโรงเรียนชาวนาฯ แม่ข่ายท้ัง 4 แห่ง 
จ านวน 115 ราย โดยใช้แปลงสาธิตโรงเรียนชาวนาฯ ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พบปัญหาอะไร 
แก้ปัญหาอย่างไร (ค้นหาค าตอบ) แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ได้แก่   
   1) ภาคเหนือ จ านวน 2 แห่ง คือ  
          1.1) แปลงสาธิตโรงเรียนชาวนาต้นแบบแม่ข่าย จังหวัดน่าน จ านวน 26 ราย 
          1.2) แปลงสาธิตโรงเรียนชาวนาต้นแบบแม่ข่าย จังหวัดแพร่ จ านวน 32 ราย  
   2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 แห่ง คือ  
    1.1) แปลงสาธิตโรงเรียนชาวนาต้นแบบแม่ข่าย จังหวัดยโสธร จ านวน 33 ราย  
    1.2) แปลงสาธิตโรงเรียนชาวนาต้นแบบแม่ข่าย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 24 ราย  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจงจากเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนฯ แม่ข่าย         
ท้ัง 4 แห่ง จ านวน 9 ราย ท่ีมีรูปแบบ วิธีจัดการความรู้ การขยายผล และการจัดการกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
   ศึกษาจากกระบวนการจัดการความรู้โรงเรียนชาวนาต้นแบบ ผ่านกิจกรรม การเพาะปลูกข้าว
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในแปลงสาธิตในโรงเรียนชาวนา และแปลงทดลองของเกษตรกร เนื้อหาหลัก 3 
ประเด็น คือ 
   2.1 กระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนชาวนาต้นแบบ 
  2.2 การจัดการความรู้ของเกษตรกร 
  2.3 ความรู้การจัดการพันธุ์ข้าว  

  รูปแบบของงานวิจัย 
  1. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Resarch: PAR)  
  2. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)  

  เคร่ีองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  1. ใช้วิธีการสังเกตท้ังแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม ดังนี้ 
   -  ระหว่างการจัดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในแปลงสาธิตโรงเรียนชาวนาฯ แม่ข่าย  
   -  การน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติจริงในแปลงทดลองรวมของกลุ่ม  
   -  การลงพื้นท่ีส ารวจแปลงสาธิต และแปลงทดลองเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก 

  2. แบบจดบันทึกการเจริญเติบโต / ลักษณะประจ าพันธุ์ 
  3. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

/ขั้นตอน... 
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  ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
  1. ขั้นเตรียมการ  

  1.1 ศึกษาปัญหาภาพรวม ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหา และก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 
 1.2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายกรณีศึกษา 
 1.3 ประสาน ส.ป.ก. จังหวัด ขอข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก 
 1.4 นัดหมายเกษตรกรลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เกษตรกร และประชุมกลุ่มย่อย 
 2. ด าเนินการ 
 2.1 ร่วมในกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบ    
 2.2 ลงพื้นท่ีศึกษารวบรวมข้อมูล ใช้กรอบจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

  2.3 ศึกษาและประมวลผลข้อมูล 
  2.4 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ สังเกต และมีส่วนร่วม 
  2.5 เรียบเรียงข้อมูล จัดท าเอกสาร น าเสนอตามข้ันตอน 

  สรุปผลการศึกษา 
  1. การจัดการความรู้ในโรงเรียนชาวนาต้นแบบแม่ข่าย 
  1.1 เป็นกระบวนการท่ีเป็นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ทีมวิทยากรกระบวนการ ทีมพี่เล้ียง 
ภาคีเครือข่าย ทุกขั้นตอนในการฝึกปฏิบัติการเพาะปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์  
  1.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เกษตรกรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จะมีความสนใจ
กระตือรือร้นท่ีจะค้นหาความรู้ ท่ีเป็นความรู้ใหม่ๆ น าปัญห า อุปสรรค และวิธีแก้ไขปัญหามาพูดคุยแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกัน จนได้ข้อสรุปท่ีเป็นความรู้ใหม่และเกิดการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน 
  2. การจัดการความรู้ของเกษตรกรและการขยายผลความรู้  พบว่ามีรูปแบบการจัดการความรู้
และขยายผล ดังนี้  
  2.1 ขยายความรู้ผ่านระบบเครือญาติ 
  2.2 ขยายความรู้ผ่านสมาชิกกลุ่ม 
  2.3 การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ 
  2.4 ผ่านการอบรมของเครือข่าย 
  2.5 ผ่านแปลงสาธิต แปลงทดลอง แปลงเรียนรู้ชุมชน  
 3. การพึ่งพาตนเองด้านพันธุ์ข้าว พบว่า 
  3.1 มีการน าพันธุ์ข้าวมาแลกเปล่ียนกันในเครือข่าย 
  3.2 มีการปลูกข้าวในแปลงทดลองเพื่อประเมินความเหมาะสมและคัดเลือกพันธุ์ที่ตนเองชอบ
ไปปลูกในแปลงนาของตนเอง 
  3.3 มีการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์  
  3.4 การเลือกปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ลดความเส่ียงด้านต่าง ๆ ได้  

  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถแกนน าเกษตรกร เป็นขั้นตอน  
  2. “โรงเรียนชาวนาต้นแบบ” เป็นเครื่องมือขับเคล่ือนการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยและพัฒนา
กลุ่มเกษตรกร  
  3. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์และตอบสนองกับการบริโภค
ของคนในท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
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  4. ควรมีการพัฒนาแปลงทดลองของกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นโรงเรียนชาวนาต้นแบบการเรียนรู้ด้าน
การผลิตพันธุ์ข้าว  
  5. ยกระดับความรู้ และทักษะให้กับเจ้าหน้าท่ี ส .ป.ก. เพื่อท าหน้าท่ีเป็นนักส่งเสริมการเกษตร 
โดยเฉพาะการท าเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง หรือ เกษตรกรรมยั่งยืน 

  ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี ้
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า ผลงานฉบับนี้เป็นผลงานท่ีดีมาก แต่มีบางจุดท่ีจะเพิ่มเติมไม่ใช่

เป็นการปรับแก้ เป็นการเพิ่มเติมเพื่อให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอให้คณะกรรมการฯ ท่านอื่น ให้ความเห็น 
นางดารณี  ชนะชนม์  ผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิรูปท่ีดิน  ขอให้เพิ่มเติมรายช่ือโรงเรียนชาวนา

จ านวน 22 แห่ง จากเอกสารในหัวข้อจ านวนประชากร และขอบเขตการศึกษา การจัดการความรู้กระบวนการ
โรงเรียนชาวนา หากน ารายช่ือโรงเรียนมาใส่เพิ่มเติมว่ามีรายช่ือโรงเรียนอะไร คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ท่ี อ่าน 
หรือหากจะน าไปศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้เลย ท้ังนี้อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของภาคผนวก เพื่อจะได้
ไม่กระทบกับเนื้อหา ส่วนการน าเสนอ การจัดล าดับจังหวัดควรจะจัดล าดับให้เป็นไปในล าดับเดียวกัน จากท่ี
น าเสนอไว้ในหัวข้อ ระเบียบวิจัย  การสาธิตโรงเรียนชาวนา ระบุว่ามีจังหวัดน่าน แพร่ ยโสธร และจังหวัด
มหาสารคาม เวลาน าเสนอในหัวข้อผลการศึกษา ก็ควรจะน าเสนอล าดับจังหวัดเหมือนกัน และผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้มดแล้ว คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีจะน าไปศึกษาและเป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก 

ประธานคณะกรรมการฯ  เสนอความเห็น  จากสรุปผลการศึกษา จากกรณีศึกษาจาก เกษตรกร  9 
ราย ในการน าเสนอมีด้วยกันสองส่วน ส่วนแรกเป็น เรื่องของบทสรุป อีกส่วนในเอกสารตั้งแต่ หน้า 48 เป็นต้นไป 
ในเรื่องการจัดการความรู้กรณีศึกษาเกษตรกร 9 ราย เป็นรายละเอียดข้อเสนอในแต่ละราย ในความเห็นบทสรุป
น่าจะน ามาต่อท้าย ในรายละเอียดข้อเสนอแต่ละราย  เพื่อท าให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท า ให้เกิดความต่อเนื่องในการ
อ่านข้อมูล จะได้ศึกษาได้เลยว่าในรายละเอียดของแต่ละรายเป็นอย่างไร แล้วสรุป คืออะไร  เป็นการย้าย ข้อมูลไป
แทรกเท่านั้น ไม่ได้ปรับแกอ้ะไร เพื่อท าให้ผู้อ่านเข้าใจยิ่งขึ้น อีกประเด็น กรณีศึกษาเกษตรกร  9 ราย ถ้าเป็นไปได้ 
หากสรุปประเด็นออกมาได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือ ประเด็นใน เรื่องต่าง ๆ แล้วน าความรู้ ในแต่ละหัวข้อหรือ
ประเด็น ท่ีซ้ า ๆ กัน เช่น บทสรุปในเรื่องความรู้พันธุ์ข้าว  เกษตรกรทุกราย สรุปว่าเรื่องพันธุ์ ข้าวต้องเป็นเรื่องของ
องค์ความรู้ หรือเรื่องการดูเมล็ด เกษตรกรทุกรายบอกว่าต้องดูเมล็ดอย่างนี้ ก็แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีส าคัญต้อง
น าไปสอนหรือน าไปส่งเสริม จะช้ีได้ว่าประเด็นเหล่านี้ว่าเป็นประเด็นท่ีส าคัญหรือ เป็นประเด็นหลักท่ีนักส่งเสริมจะ
น าไปใช้หรือไปพูดคุยกับเกษตรกร เป็นข้อมูลแนะน าให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและการปฏิรูป  สอบถามกรณีวัตถุประสงค์ใน
เอกสารการน าเสนอ กับในเล่มไม่ตรงกัน มีการปรับแก้ใช่หรือไม่ จะใช้วัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก เพราะถ้าหากมีการ
ปรับแก้จะมีผลกระทบกับเนื้อหาในเล่ม เนื่องจากผลการศึกษาท่ีแสดงในเล่มสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมท่ีเสนอ
ไว้อยู่แล้ว ฝากตรวจสอบอีกครั้ง และขอเสริมเพิ่มเติมจากท่านรองเลขาฯ ในส่วนของข้อสรุป เห็นด้วยกับท่ีจะน าไป
ต่อท้าย เนื่องจากมีหัวข้อเดิมอยู่แล้วในหน้า 70 ข้อ 4.2.2 จากการศึ กษากรณีศึกษา เกษตรกรจ านวน  9 ราย 
สามารถน ามาต่อท้ายในหัวข้อนี้ได้เลย น าเฉพาะสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การปฏิบัติ ก็จะเห็น
ว่าแต่ละรายเป็นอย่างไร โดยในส่วนบทท่ี 5 ท่ีเป็นบทสรุป น่าจะ เป็นการสรุปภาพรวมท้ังหมดจากผลการศึกษา  
คือน าผลท่ีได้มาสังเคราะห์ หาข้อสรุปอีกที ส่วนประเด็นท่ีท่านรองฯ กล่าวในเรื่องการสังเคราะห์ข้อมูล น่าสนใจ 
เพราะเป็นการน าเอาตัวอย่าง ท่ีดีท่ีสุดจากผลการศึกษาใน เกษตรกร  9 ราย  แสดงว่าต้องมีบทเรียนท่ีส าคัญ  ๆ 
เพราะฉะนั้นจากตารางท่ี 9 จะท าให้เห็นว่า วิธีการของแต่ละท่านท่ีใช้ในการจัดการความรู้  ขยายผลองค์ความรู้ มี
อะไรที่เหมือน หรืออะไรที่ต่าง ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวผู้ถ่ายทอดเอง ถ้าหากในการศึกษานี้หยิบในส่ิง
ท่ีเหมือนและส่ิงท่ีต่างออกมาก็จะท าให้ได้ต้นแบบท่ีดี ท่ีสามารถน าไปใช้ในพื้นท่ีอื่นได้ ก็จะมีผลในการยกระดับผลงาน 
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ในเชิงสังเคราะห์ได้มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ท่ีอ่านหรือผู้ท่ีจะน าไปใช้ อีกประเด็นท่ีปรากฏอยู่ใน หน้า 80 เรื่อง
ผลการจัดการความรู้ของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม  สรุปได้ค่อนข้างดี แต่ขาดข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว  แต่ไม่ได้น ามาแสดง
เพิ่มเติมใหเ้นื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้โรงเรียนชาวนาต้นแบบ มีการพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ 
ประกอบกับข้อมูลในเรื่องการเปล่ียนแปลง จากเกษตรกร กรณีศึกษา 9 รายท่ีได้มา ชัดเจนมาก เช่น การลดต้นทุน  
แสดงให้เห็นว่าว่าลดต้นทุนได้เท่าไร มีตัวเลขประกอบ แค่น ามาเพิ่มเติมก็จะท าให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น เป็นการน า
ข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณมาแสดงร่วมกันเท่านั้นเอง ในส่วนนี้เป็น การเสนอแนะไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีต้องท า จาก
ผลงานท่ีปรากฏอยู่ก็สามารถรับได้ แต่หากสามารถเพิ่มเติมได้ก็จะท าให้ผู้อ่านได้ประโยชน์มากขึ้น 

นางบุญธิชา ชมช่ืน ผู้เช่ียวชาญด้านการเพิ่มประ สิทธิภาพการใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน นักวิจัย 
กล่าว ขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ท่ีให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบางครั้งนักวิจัยก็มองไม่ถึงประเด็นต่าง ท่ีแต่ละท่านเสนอ
มา ยินดีท่ีจะน าไปปรับ เพราะต้องการให้ผลงานช้ินนี้เกิดประโยชน์ ต่อคนรุ่นหลังท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ คงไม่ใช่
เป็นเพียงแต่เสนอเพื่อเป็นเอกสารส าหรับเป็นผู้เช่ียวชาญฯ เท่านั้น 

นายเอนก  ธ ารงมาศ  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท่ีดิน  เพิ่มเติมจากท่ี ท่านรองฯ ได้กล่าวว่า ถ้าคิด
หัวข้อท่ีจะส่ือให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเอง หรือท่ี ดร . อาทิตยา กล่าว ไว้ อาจจะท าเป็นตาราง ส้ัน ๆ น าข้อมูลเชิง
ปริมาณมาประกอบ เช่น  การจะส่ือให้เห็นถึงการลดต้นทุน ว่าลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ เป็นการสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึง
การพึ่งพาตนเอง จากตัวอย่างข้อมูลในหน้า 65 ผลการศึกษาแต่ละราย แสดงให้เห็นการลดต้นทุน บางอย่างลดได้ 
บางอย่างลดไม่ได้ ท่ีลดได้เห็นได้ชัดเป็นเรื่องของ การใช้เมล็ดพันธุ์ แสดงว่าผลการศึกษาการลดต้นทุนในเรื่องนี้
ประสบผลส าเร็จ เป็นการน าข้อมูลในส่วนนี้ไปประกอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ  

 (2) การศึกษากระบวนการการปลูกกาแฟ การแปรรูปกาแฟ และการบริหารจัดการ 
     ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ จังหวัดชุมพร 

 โดย  นางสาวสุดารินทร์  รอดมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวอารีวรรณ  เซ่งตระกูล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 นายณัฐพล  ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
         ส านักวิชาการและแผนงาน 

  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการปลูกและการแปรรูปกาแฟ ของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ 
จังหวัดชุมพร 
  2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ จังหวัดชุมพร 

  ขอบเขตการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการกระบวนการในการปลูก การแปรรูปกาแฟ การบริหารจัดการ 
ปัญหาและอุปสรรค ของเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ จังหวัดชุมพร  
  2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  3. ขอบเขตด้านประชากร  เกษต รกรผู้เป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์  
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ 
 2. รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ 
 3. รูปแบบการใช้องค์ความรู้ วิธีการปลูก และการแปรรูปกาแฟเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ 

/วิธีการ... 
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  วิธีการศึกษา การศึกษาวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการวิจัย
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi–
structured Interview) และการสังเกต (Observation) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัย
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 
 1) การปลูกกาแฟ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า และเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ จ านวน 6 ราย  
 2) การแปรรูปกาแฟ ได้แก่ ประธานกลุ่มฯ และท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรรูป จ านวน 4 ราย  
 3) การบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการ จ านวน 3 ราย  

  ขั้นตอนการศึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนท่ี 2 ลงพื้นท่ีส ารวจท่ีแปลงปลูกกาแฟ เย่ียมชมโรงงานผลิต 
 ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบและสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
 ขั้นตอนท่ี 4 เก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายหลักท้ัง 3 กลุ่ม และ ตรวจสอบข้อมูล 

 ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 สรุปผลการศึกษา 
 1. กระบวนการปลูกกาแฟ ประกอบด้วย 
 1.1 รูปแบบการปลูกกาแฟ ส่วนใหญ่จะใช้ต้นกล้าท่ีได้จากการคัดพันธุ์ และเพาะเมล็ดเองเป็นหลัก
 1.2 การคัดเลือกเม็ดพันธุ์ นิยมปลูกมากท่ีสุด คือ พันธุ์พื้นเมืองถ้ าสิงห์ ท่ีให้ผลดก เมล็ดใหญ่ 
กิ่งแขนงยาว ข้อถี ่เก็บผลผลิตง่าย และให้ผลผลิตดี   
 1.3 การใส่ปุ๋ยและการให้น้ าต้นกาแฟ  ในระยะแรกไม่จ าเป็นต้องให้น้ า  เพราะส่วนใหญ่ปลูก
ในต้นฤดูฝน การให้ปุ๋ยไม่ก าหนดปริมาณตายตัว ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่มและการติดผล  
 1.4 มีการปลูกกาแฟ แซมตามความเหมาะสมของพื้นท่ีว่างในสวนผลไม้  

 1.5 การท าสาวต้นกาแฟ ส าหรับกาแฟท่ีอายุ 10 ปีข้ึนไป ซึ่งเทคนิคส าคัญท่ีนิยมใช้  คือ การ
โน้มต้นกาแฟเพื่อให้แตกกิ่งรอบล าต้น แล้วเลือกกิ่งท่ีสมบูรณ์ ขนานกับล าต้น และอยู่ด้านในของล าต้น ไว้ประมาณ 
3 - 5 กิ่ง จากนั้นเล้ียงกิ่งดังกล่าวให้เจริญเติบโตและแข็งแรงดีสักระยะ ก่อนท าการตัดล าต้นเก่าท้ิง 

 1.6 เกษตรกรจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเท่าท่ีจ าเป็น และบางรายอาจใช้ชีววิธีร่วมด้วย  
 1.7 การเก็บเกี่ยวผลผลิต จะเก็บผลผลิตด้วยมือ และเลือกเก็บเฉพาะผลสีแดงและสีส้ม ซึ่งผล
กาแฟสุกท่ีเก็บเกี่ยวแล้วจะเก็บไว้ไม่เกิน 2 วัน หรือถูกน าไปจ าหน่ายให้กลุ่มทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปต่อไป 
 1.8 เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทุกราย ได้รับมาตรฐาน GAP  ในทุกรายพืชท่ีอยู่ในแปลงรวมถึงกาแฟด้วย 

 2. กระบวนการแปรรูปกาแฟ 
2.1 มีกระบวนการจัดการผลิตและแปรรูปกาแฟอย่างครบวงจร 
2.2 มีโรงงานแปรรูปกาแฟเป็นของกลุ่ม รับซื้อเมล็ดกาแฟจากคนในพื้นท่ีต าบลถ้ าสิงห์   
2.3 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการผลผลิตเพื่อแปรรูปกาแฟ เป็นกาแฟคั่ว กาแฟคั่วบด 

กาแฟ 3in1 และกาแฟ 4in1 
2.4 เมื่อรับเมล็ดกาแฟสดจากสมาชิกแล้ว  จะน ามาเข้าเครื่องสีเปลือกออก เรียกว่า สีสด หรือสีเปียก  

ซึ่งเมื่อผ่านการตากจนแห้งแล้วจะได้กาแฟกะลา น าไปสีจะได้กาแฟสา น าไปเข้าเครื่องครั่วและบด  ก่อนน าไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์กาแฟรูปแบบต่างๆ 

2.5 มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ น้ าหนัก ความช้ืน เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  จะต้อง
ล้างท าความสะอาด ฆ่าเช้ือทุกครั้ง 

/2.6 ผลิตภัณฑ์... 
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 2.6 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจ าหน่ายภายใต้ช่ือกาแฟถ้ าสิงห์ โดยได้รับมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ มผช. 
OTOP 5 ดาว อย. และ ฮาลาล  

 3. การบริหารจัดการกลุ่ม และด าเนินธุรกิจ 
 3.1 แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน หน้าท่ีชัดเจน  

 3.2 เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์และขยายพันธุ์กาแฟด้วย ตนเองท าให้ได้ผล
ผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 3.3 ประธานกลุ่ม เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยได้คัดเลือกทีมงาน
บริหารที่มีความสามารถ มีความสามัคคี และมีความคิดในการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 3.4 ประธานฯ และกรรมการหลักๆ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีแนวคิดเหมื อนกัน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความรับผิดชอบ มีการวางแผนท่ีดี มีการควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

 3.5 มีจุดเด่นท่ีใช้หลักการตลาดน าการผลิต มีการวางแผนทางการผลิตและการตลาดท่ีดี 
 3.6 มีความสามารถในการจัดหางบประมาณมา สนับสนุนให้กลุ่มฯ ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียน
ภายในเพียงพอต่อการบริหารจัดการในการด าเนินธุรกิจ แหล่งเงินทุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ ได้มา
จาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ เงินกู้จากสถาบันการเงิน และการระดมหุ้นจากสมาชิก   
 3.7 แรงงานในโรงงานมีทักษะ และความช านาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟต่างๆ  โดยจะ
มีการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

 ข้อเสนอแนะ 
 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้้าสิงห์ มีความ
จ้าเป็นต้องให้สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ สามารถน้าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งการบริหารจัดการท่ีดีจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม  มีศักยภาพในการ
แข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งควรยึดหลักดังนี้ 
 1. ให้สมาชิกรู้สึกเป็นเจ้าของธุรกิจ  
 2. ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน เป็นหลัก  

 3. ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากสมาชิกของกลุ่ม  
 4. ใช้ฐานภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาระดับสากล  
 5. ควรให้ความส าคัญกับการท าบัญชี งบดุล และการวางแผนการตลาด  

  6. ควรมีการสนับสนุนคนรุ่นให ม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
กาแฟบ้านถ้ าสิงห์เพื่อสืบทอดทักษะการปลูก การแปรรูป ตลอดจนการตลาด  

   ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ผ่านการกล่ันกรองมาหลายครั้ง ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้ง
สุดท้ายท่ีจะน าเสนอ ขอให้ช่วยกันพิจารณาในส่วนของการจัดท าข้อมูลคิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยัง  การ
ทบทวนวรรณกรรมของผลงานเล่มนี้ ท่ีแสดงมายังไม่เห็นในส่วนของปัญหา ซึ่งน่าจะดีถ้าจะแสดงในส่วนของปัญหา 
เช่น ปัญหาโรคแมลง การเก็บเกี่ยว เรื่องแรงงาน ปัญหาต่าง ๆ มีบ้างหรือไม่ เนื่องจากการท ากาแฟเป็นระบบแบบ
ครอบครัวใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ หากในอนาคตเกิดการขยายตัวด้านการเพาะปลูก ปริมาณการผลิตอาจจะ
มากขึ้น แรงงานอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ ถ้ามีทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้ก็น่าจะดี หรือในข้อเสนอแนะควรจะมีการ
เสนอแนะว่าในอนาคตควรจะมีงานวิจัยเรื่ องอะไรต่อไป เช่น วิจัยเรื่องเครื่องจักรส าหรับเก็บผลกาแฟแบบมือถือ 
แทนการใช้ปลิดทีละเมล็ดๆ อาจจะใช้เป็นเครื่องเขย่าได้ไหม แต่เป็นลักษณะเครื่องเล็กๆ ท่ีเหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมแบบครอบครัว ไม่ใช่แบบฟาร์มใหญ่ๆ ลองพิจารณว่าสามารถท าได้หรือไม่ เพื่อจะท าให้งานวิจัยเรื่องนี ้

/สมบูรณ์... 
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สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะในส่วน ส .ป.ก. ส าหรับกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ มีการสนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนมาก 
ปีงบประมาณนี้ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคาร 1 หลัง เพื่อสนับสนุนการยื่นขอ GAP ซึ่งในส่วนของ GAP ไม่
น่ามีปัญหา เพราะระบบการผลิต ระบบการจัดการ  ระบบสาธารณะสุข ค่อนข้างจะครบถ้วน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กาแฟบ้านถ้ าสิงห์ เป็นการจัดการของเกษตรกรที่แท้จริง มีเพียงบางส่วนท่ี ส.ป.ก. เข้าไปสนับสนุน และปัจจุบันใน
เรื่องของพืชท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต พวกมันฝรั่ง กาแฟ ไม่ใช่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียง  
อย่างเดียว ยังเป็นนโยบายของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกด้วย ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ โดยมีก าหนดจะลงไปดูงานกาแฟที่ชุมพร ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป 
อาจจะมี บริษัทฯ ร่วมไปด้วย เท่าท่ีทราบมีบริษัทเนสท์เล่  ได้ท าสัญญากั บเกษตรกรบางราย ซึ่งบริษัทฯ มีความ
ต้องการจะขยายพื้นท่ีจากถ้ าสิงห์ ไปท่าแซะ หรืออ าเภออื่น  ๆ มีการ ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟ ยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจ
ของกาแฟ เพราะว่าไปท่ีไหนก็มีกาแฟสดอยู่ทุกมุมเมือง พอเป็นอย่างนี้ในเมื่อเป็นโอกาสของเกษตรกรแล้ว  เราจะ
ท าอย่างไรท่ีจะสนับสนุนได้ ซึ่งผลของงานวิจัยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะไปสนับสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีจะ
เข้ามาศึกษาและน าเป็นรูปแบบในการจัดการ หรือในส่วนของทีมงานท่ีไปศึกษาแล้ว  ได้มีการพูดคุยกัน บ้างหรือไม่ 
ว่าในอนาคตถ้า หากจะท า จะต้องมาศึกษา ว่าถ้าท าแล้วแข่ง ขันกัน ควรจะท าหรื อไม่ เพราะประเทศไทยการท า
ธุรกิจส่วนมากมักจะชอบท าธุรกิจเหมือนกัน เช่น กลุ่มนี้ด าเนินธุรกิจโฮมสเตย์ ดี อีกกลุ่มก็จะด าเนินธุรกิจโฮมเสตย์ 
หรือธุรกิจรีสอรท์ดีก็จะด าเนินธุรกิจรีสอรท์ ไม่มีการ คิดด าเนินธุรกิจท่ีต่อเนื่องกันเหมือน กับประเทศท่ีเจริญแล้ว 
เช่น หากแหล่งใด มีการด าเนินธุรกิจ โฮมสเตย์  รีสอร์ท ก็จะ มีผู้ท่ีคิดจะด าเนินธุรกิจ อาหาร  หรือเรื่องอื่นๆ เข้าไป
เสริมกับการท่องเท่ียว ในส่วนของกาแฟก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากเกษตรกรรายย่อย  ต้องการจะด าเนินการแบบกาแฟ
ถ้ าสิงห ์มีโรงงาน ก็คิดว่าจะเกิดการแข่งขันไม่ ใช่เชิงบวก  ในอนาคตก็ จะมีการตัดราคากันเอง  นิสัยคนไทยจะเป็น
ลักษณะนี้อยู่แล้ว หากในอนาคตกลุ่มอื่นๆ จะด าเนินการต้องบอกว่า หากจะด าเนินการจะต้องเป็นด าเนินลักษณะ
ต่อยอด ยกตัวอย่างปัจจุบัน ถ้ าสิงห์ไม่มีเครื่องส าหรับผลิตกาแฟผง ท าลักษณะ Spray Dry กลุ่มอื่นจะด าเนินการ
ต่อยอดน ากาแฟคั้วบดไปท า Dry อะไรต่างๆ อย่างนี้จะเกื้อกูลกัน ฝากไว้เป็นโจทย์ส าหรับท่ีจะท าวิจัยต่อไป 

นางสาววิไลลักษณ์  เพชรล้อม ผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน  กล่าวเพิ่มเติม  ส.ป.ก. 
สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มฯ นี้เป็นจ านวนมาก และ เคยลงไปดูในพื้นท่ี เป็น กลุ่มท่ีเข็มแข็งและน่าสนใจมาก แต่
ส่ิงหนึ่งท่ีเห็นคือ ในจังหวัดชุมพรมีการแข่งขันการท ากาแฟเหมือนกัน แม้กระท่ังฉลากยี่ห้อยังใกล้เคียงกัน  ก็จะเป็น
ในลักษณะการแข่งกันเอง ลงไปเพื่อท่ีจะ ศึกษาว่าช่องทางจะเป็นอย่างไร  ทางกลุ่มฯ ก็ จะมีการท ากาแฟส าเร็จรูป 
กาแฟ 3in1 ซึ่งท ามานานมีความช านาญ  ส่วนกาแฟผงท่ี ท่านรองฯ กล่าวถึง ก็เป็นเรื่องท่ีน่าจะไปต่อยอด  เพราะ
ตอนท่ีไปต้องการจะเห็นกาแฟผงส าเร็จรูป (Instant coffee) ปรากฏว่าทางกลุ่มฯยังต้องจ้างบริษัทผลิต อยู่ กาแฟ
ท่ีนี้เป็นกาแฟที่รสชาติดี ถ้า มีการท าตลาดตรง จุดนี้ ถ้าเทียบกับเนสกาแฟ ทางกลุ่มฯนี้ กินขาด เพราะฉะนั้น เรื่องนี้
เป็นเรื่องท่ีน่าน าไปต่อยอด เนื่องจากมีคนบางกลุ่มนิยมกินกาแฟแบบผงส าเร็จรูป แต่ว่ามีการผลิตน้อยมาก วันนั้น
ไปก็มีไม่กี่ขวด ช่องทางนี้ก็น่าจะศึกษาต่อ ฝากไว้เป็นแนวคิด 

นางสาวสุรางค์  ผลประเสริฐ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน กล่าวเพิ่มเติม มีประเด็นท่ี จะ
เสริมในเรื่องการตลาดท่ีบอกว่าเป็นปัญหาอยู่ หรือจะมองอีกมุมหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความต้องการ ใน
เรื่องของสุขภาพ อย่างกาแฟ 3in1 โดยท่ัว ๆ ไป จะน าไขมันท่ีไม่อิ่มตัว ไขมันทรานส์ (trans fat) ไปผสม ซึ่งตรงนี้
ในแถบอเมริกาก็ต่ืนตัวกันมาก ดูจากอาหารบางอย่ างจะมีการระบุไว้เลยว่าไม่มีไขมัน ทรานส์  ซึ่งทางภาคใต้มี
มะพร้าว ไม่ทราบว่าตรงนี้จะมีกลยุทธ์ใหม่  ๆ ท่ีจะน ามาใช้ได้หรือไม่  เป็นการ ต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของ
การตลาด ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่ง ถ้าท าได้ก็จะดีมาก  

นายเอนก  ธ ารงมาศ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท่ีดิน  สอบถามว่าขอบเขตท่ีท า การศึกษา เรื่องนี้จบ
แค่นี้ใช่หรือไม่ ไม่ด าเนินการต่อแล้วใช่หรือไม่ ในส่วนท่ีกล่าวถึงปัญหาอุปสรรค ไม่ทราบว่า มีท่ีมาจากการสัมภาษณ์
หรือไม่  หากพิจารณาจาก กรอบแนวคิดการวิจัย หน้า 45 การศึกษากระบวนการครบ ถ้วนแล้ว หรือจะบอกว่า  

/ศึกษา... 
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ศึกษาการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจ  การปลูกการแปรรูป การตลาด การบริหารองค์กร ก็ครบถ้วน หรือจะ
บอกว่า การบริหารจัดการด้านนี้ จังหวัดนี้ โดยก าหนดวัตถุ ประสงค์ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า  ข้อเท็จจริง  หรือ
หลักการปฏิบัติเกี่ยวการปลูก การแปรรูป การตลาด การบริหารองค์กร ตามหัวข้อท่ีต้ั งไว้ว่าจะด าเนินการอย่างไร  
หากบอกว่าด าเนินแ ค่นี้ส าเร็จแล้วก็ถือว่าส าเร็จ  ส่วนท่ีมีปัญหาอุปสรรค์ ท่ีกล่าวมาจะน ามาใส่หรือไม่  ถ้าไม่ใส่ก็
ตัดท้ิง ถ้าจะใส่ต้องมีการทบทวนวรรณกรรม ตามท่ีท่านรองฯ กล่าวว่าถ้าจะศึกษาวิสาหกิจฯ การบริหารจัดการ จะ
ดูแค่กระบวนการเท่านั้นใช่หรือไม่  ถ้าใช่ก็ไม่ต้องท าอะไร  แต่ถ้าจะมองว่า กระบวนการ ผล ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางในการส่งเสริมในอนาคต ก็ต้องปรับอีกรอบหนึ่ง จึงถามนักวิจัยว่าจะศึกษาแค่ไหน ถ้าแค่กระบวนการ ก็จบ 
หากมีปัญหาอุปสรรค ก็เพิ่มข้อมูล หากจะให้สมบูรณ์ การวิจัยในอนาคตต้องมีปัญหาอุปสรรค ปัจจัยส าเร็จ หรือว่า
แนวทางท่ีจะท าให้การขยายผลต่อไปอย่างท่ีท่าน ผู้เช่ียวชาญ สุรางค์ เสนอไป ก็เป็นส่ิงท่ีจะตอบโจทย์  หากจะ
ด าเนินการแค่นี้ก็ได้ ปรับหัวข้อให้กระชับ ตัดบางอย่างท้ิง ก็เห็นด้วยใหผ่้าน 

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าว เป็นการ เพิ่มโจทย์วิจัยอีกโจทย์หนึ่ง แล้ วแต่จะเพิ่มในงานวิจัย นี้ 
หรือจะเป็นงานวิจัยใหม่  ทีมวิจัยคิดอย่างไงตามข้อเสนอแนะนี้ 

นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิจัย อธิบายว่า กรอบ
เดิมจะเป็นรูปแบบคล้ายๆ การถอดองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูก ผลผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ อะไร
เป็นปัจจัยเด่น ท าไมกลุ่มนี้ถึงประสบความส าเร็จ ในขณะท่ีท าการศึกษาก็พบว่าระหว่างท่ี กลุ่มล้มลุกคลุกคลานมี
ปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบ้าง และตัวเกษตรกรรวมทั้งกลุ่มเองมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร  ก็จะปรากฏอยู่ ใน
ผลการศึกษา แต่จะอยู่นอกกรอบ ส่วนเรื่องของแนวทางการแก้ไขก็น าไปใส่ในข้อเสนอ  เพิ่มเติมว่าจาก กรอบนี้จาก
การท่ีพบปัญหาอุปสรรค ควรจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อจะต่อยอดงานวิจัยต่อไป โดยขออนุญาตคงกรอบงานวิจัยไว้
เหมือนเดิม  
  นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน กล่าวเพิ่มเติม ขอ
อนุญาตเสริมนักวิจัย ตรงเรื่องของปัญหาอุปสรรค  คิดว่าจ าเป็นต้องคงไว้ เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
การด าเนินงาน ในการน ามาสรุปตอนท้าย กรณีท่ีดึงปัจจัยหรือบทเรียนบางอย่างออกมาจากส่ิงท่ีเห็น ความส าเร็จนั้น 
ต้องมีอะไร ปรากฏ  อาจจะมีความ ไม่สมบูรณ์ อยู่ในนั้น  เพราะฉะนั้น การท่ีมองเ ห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ของกลุ่มจะ
น าไปสู่การท าข้อเสนอแนะ  เพราะข้อมูลชุดนี้ต้องคืนให้กับชุมชน เพื่อจะได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่วนท่ีสองก็คือการต่อ
ยอดงานวิจัย ต้องขอขอบคุณ ผู้เช่ียวชาญสุรางค์ เห็นด้วยเป็นอย่างมากซึ่งจะเป็นเรื่องท่ีต่อจากท่านรองฯ กล่าว ว่า
คนไทยมักจะท าอะไรที่ซ้ า ๆ และแข่งกัน กลุ่มนี้จุดเด่นของผู้น าเท่าท่ีเห็นเก่ งมาก เพราะฉะนั้นถ้าจะท าให้ตนเอง
แตกต่างอาจจะต้องกล้าท่ีจะก้าวข้ามบางส่ิงบางอย่าง  แล้วก็มองในเรื่องของกระแสสุขภาพ  เรื่องนี้น่าสนใจฝาก
นักวิจัยด้วย 

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าว เท่าท่ีฟังมีโจทย์อยู่ 3 เรื่อง คือ 1) โจทย์ในเรื่องของอนาคตถ้า
ปลูกมากขึ้นปัญหาแรงงานจะท าอย่างไร จะท าเครื่องเก็บเกี่ยวได้อย่างไร ท าเครื่องอย่างไรที่จะเขย่าท าให้ผลกาแฟ
ท่ีเป็นสีเชอร์รี่ให้หล่น เพราะว่ากาแฟคุณภาพดีท่ีสุดก็คือสีเชอร์รี่ 2) เรื่องของธุรกิจ  วิสาหกิจ ตามท่ี ดร.อาทิตยา
กล่าวว่าควรจะเป็นอย่างไร ปัจจุบันกลุ่มถ้ าสิงห์มีความพร้อมท่ีจะลงทุนในอนาคต แล้วกลุ่มอื่น  ๆ ในจังหวัดชุมพร 
ถ้าจะไปศึกษาก็ต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม  ก็จะใหญ่ขึ้นไปอีก ตรงนี้น่าคิด  หากจะท าการวิจัย  ท า 
proposal ไปขอทุน สวก . สกว. เลยดีหรือไม่ แล้วก็ศึกษาวิจัย กลุ่มกาแฟต่างๆ ในจังหวัดชุมพร เพื่อเอามาเป็น
องค์ประกอบในการวิจัยธุรกิจต่อยอด เช่น ไปต่อยอดท าเครื่อง dry กาแฟ ให้เป็นกาแฟส าเร็จรูป ถ้าท าอย่างนี้ได้
ในอนาคตน่าจะดี  3) เรื่องท่ีผู้เช่ียวชาญ สุรางค์ฝากไว้  ท าอย่างไรที่จะไปจัดการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลดี
กับสุขภาพ แล้วก็ผลิตขายเพื่อเป็นลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เป็นจุดขายให้กับกลุ่ม 

นางสาว สุดารินทร์  รอดมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นักวิจัย อธิบายเพิ่มเติม 
ปัจจุบันเกษตรกรจะใช้ แรงงาน ต่างด้าวเป็นหลักในการเก็บผลผลิต   ในส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น Spray Dry  

/เป็นเครื่อง… 
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